



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายขอยมัยธมวัดหนองแหวน-หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหวน (หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 8)  
ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ มีความประสงค์จะสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยมัยธมวัดหนองแหวน-หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหวน (หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 8) ตำบล  
กระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 564.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ  
ระบายน้ำ คสล. (มอก.) รวม 4 จุด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กระแจะ  
ที่ กจ.60/002/011) องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญา ต่อเมื่อได้รับ  
แจ้งจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

ราคากลาง 2,000,000.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน  
ประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.- บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-)
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของ  
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ  
บุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน  
ตำบลกระแจะ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้ทำการกระทำการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง  
เป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะจะเรียกทำสัญญาจ้างเมื่อมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะ  
ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวผู้ชนะการสอบราคาจะเรียกร้องสิทธิ์ หรือฟ้องร้องค่าเสียหายจาก อบต.มิได้
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ  
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนด...

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ สถานที่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอมมัธยมวัดหนองแขวน-หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขวน (หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 8) ตำบลกระเจาะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ( ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาะ) ผู้ที่ไม่ได้ดูสถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาะถือว่าผู้นั้นได้รับทราบรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคในเวลาย่างงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาะมิได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ดังนี้

- ยื่นของสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันราชการ

- ยื่นของสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องประชุมอำเภอนายายอาม ชั้น 2) ในวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

กำหนดเปิดของสอบราคา

กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องประชุมอำเภอนายายอาม ชั้น 2)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,500.- บาท (ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 2/2560) ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาะ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3939-8117 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง [www.krajae.go.th](http://www.krajae.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560



(นายประจวบ เหมเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาะ

